

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-PNN
V/v tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ rừng trên địa bàn huyện

Tam Đường, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Công an huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3171/UBND-KTN ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Để hạn chế các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện theo đúng quy định; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tố giác, lên án những cá nhân có hành vi phá rừng, khai thác, tàng trữ lâm sản,... trái pháp luật.

2. Công an huyện: Chỉ đạo các lực lượng đơn vị, công an các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

3. Hạt Kiểm lâm huyện: Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy định. Chỉ đạo lực lượng đơn vị bám sát địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng khoán bảo vệ rừng giữa UBND các xã, thị trấn, Ban Quản lý rừng phòng hộ với cộng

đồng dân cư, nhất là khi có vi phạm xảy ra, gây thiệt hại về rừng, lâm sản; tham mưu báo cáo và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

4. Ban Quản lý rừng phòng hộ: Phối hợp các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc tham gia bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, cộng đồng nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng thực hiện tốt nghĩa vụ, cam kết bảo vệ rừng. Rà soát, bổ sung thêm các nhiệm vụ vào phương án quản lý, bảo vệ rừng, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện tốt phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt.

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện, báo cáo, đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đến các tổ chức, người dân trên địa bàn huyện biết để thực hiện. Tăng cường giám sát thông tin, kịp thời phát hiện các thông tin tiêu cực, không phản ánh đúng sự thật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên các trang thông tin, mạng xã hội,... tham mưu xử lý theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, chính sách chi trả DVMTR gắn với công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân tích cực tố giác, lên án những cá nhân có hành vi phá rừng, khai thác, tàng trữ lâm sản trái pháp luật. Tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, kiểm soát lâm sản, đặc biệt là quyết liệt kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm về phá rừng, lấn, chiếm rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật để ngăn chặn và có các biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng gắn với việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Kịp thời kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp khi nhận được thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của các hộ gia đình, cá nhân, chủ rừng trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, lấn, chiếm rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn; không để xuất hiện các điểm nóng về phá rừng, lấn, chiếm rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn,

chiếm rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác rừng trái pháp luật do buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng,

7. Thủ trưởng các cơ quan được giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án: Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra vi phạm quy định của pháp luật về lâm nghiệp; trường hợp có ảnh hưởng đến diện tích rừng, chỉ thực hiện khởi công dự án khi đã đảm bảo các điều kiện, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện: Tăng cường tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo sự đồng thuận, thống nhất; tích cực tố giác, lên án các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phong Vĩnh Cường